

ที่ ตพ. 9/2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เรียน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคู่ค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่สังคมและประเทศชาติ โดยรวม บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน และได้ทำการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.fareastfamineddb.com

ในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน รวมถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ในการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ หากท่านพบเห็นการเรียกรับสิ่งตอบแทน หรือให้ข้อเสนอในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ไม่ว่าจะในรูปแบบใด กรุณาแจ้งเบาะแสกลับมายังบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอนำส่งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเพื่อโปรดรับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และกรุณาประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ ได้รับทราบด้วย รวมทั้งโปรดลงนามรับทราบในแบบตอบรับพร้อมประทับตราบริษัท และส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับจดหมายฉบับนี้

บริษัทฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนสืบไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชา ฤดาลลิตสกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ

คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โทร. 02-354-3333 ต่อ 671, 747

Email : anti-corruption@fareastfamineddb.com

แบบตอบรับ
การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ข้าพเจ้า บริษัท
ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และยินดี
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งขอร่วมแสดงเจตนาารมณ์ ในการดำเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่สนับสนุนการแสวงหาผลประโยชน์ใดใดอันมิชอบ
จากการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอำนาจโปรดลงชื่อในแบบตอบรับ และประทับตราของบริษัท